

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๓๐๑๕๖

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮองกง (First Protocol to Amend ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๖๔  
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๑๑๖๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรี  
อาเซียน – ฮองกง (First Protocol to Amend ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Agreement)  
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ลงมติ

๑. เห็นชอบพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮองกง ซึ่งได้มีการ  
ลงนามแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่ง  
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก่อนแสดงเจตนาให้มีผลผูกพันต่อไป

๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) และกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ)  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิธีสารฯ มีผลบังคับใช้ ๖๐ วันหลังจากวันที่ภาคีทั้งหมดได้แจ้งเลขาธิการ  
อาเซียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในที่จำเป็นสำหรับการมีผล  
ใช้บังคับของพิธีสารดังกล่าวแล้วเสร็จ

๓. ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการนำส่งสัตยาบันสารของพิธีสารฯ ให้แก่เลขาธิการอาเซียน  
เพื่อรับทราบการให้สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบต่อพิธีสารฯ แล้ว

๔. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งพิธีสารในเรื่องนี้ไปเพื่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว รวมทั้งได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (ณัฐชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/Natchaya/07/107)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th